

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ  
MINH**

Số : 27 /CT-UB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 1989*

**CHỈ THỊ**

**Về việc tổ chức và quản lý các nhà xông và xoa bóp.**

Xông và xoa bóp là một phương pháp trị liệu có tác dụng nhất định trên cơ thể con người đặc biệt trong một số chứng bệnh về cơ và thần kinh, do đó nhiều nước trên thế giới đã áp dụng. Vì lẽ trên, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho ngành y tế xem xét cấp giấy phép mở thí điểm một số nhà xông và xoa bóp. Từ đó đến nay, có một số nơi đã làm tốt dịch vụ này, được bà con và cả khách nước ngoài tín nhiệm.

Thế nhưng, gần đây, nhiều nơi trong thành phố rộ lên một cách hỗn loạn các nơi gọi là dịch vụ “Massage”, “Steam bath” phục hồi sức khỏe v.v... mà chưa được Sở y tế cho phép. Có một vài ngành đứng ra kinh doanh nhưng số đông là tư nhân núp dưới danh nghĩa tổ chức này hoặc tổ chức khác hoạt động trái với mục đích, trái với quy định của ngành y tế gây ra rất nhiều tiêu cực xã hội mang tính đồi bại mà dư luận phẫn nộ, báo chí đã phản ứng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã có ý kiến rất bất bình của mình về việc kinh doanh này.

Để lập lại trật tự trong việc tổ chức và quản lý các nhà xông và xoa bóp đúng với tính chất chữa bệnh của nó; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Chấm dứt ngay tất cả mọi nơi kinh doanh dịch vụ này mà chưa có giấy phép của Sở y tế. Đối với các nhà xông và xoa bóp đã có giấy phép của Sở y tế cũng cần được kiểm tra lại, cơ sở nào không làm đúng các quy chế đã được ban hành cũng đều phải ngưng hoạt động ngay.

Giao cho Giám đốc Sở y tế thành phố là người chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ xông và xoa bóp trên địa bàn thành phố từ khâu xem xét, ra quyết định cho phép, kiểm tra, xử lý đóng cửa và các biện pháp kỷ luật khác nếu có vi phạm... Ngay trong tháng 9, Giám đốc Sở cần bổ sung một số quy chế và hướng dẫn thực hiện cụ thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm quản lý Nhà nước về các hoạt động của dịch vụ nhà xông và xoa bóp đã có giấy phép theo đúng quy chế đã ban hành.

3/ Thống nhất tên gọi “Nhà xông và xoa bóp” không được dùng từ nào khác.

4/ Tư nhân không được làm dịch vụ nhà xông và xoa bóp, chỉ có những nơi sau đây mới được xin phép mở dịch vụ nhà xông và xoa bóp.

4.1- Ngành y tế :

a) Trong các bệnh viện : nếu nơi nào đủ điều kiện có thể kết hợp với bộ phận vật lý trị liệu để điều trị cho một số đối tượng bệnh nhân nội và ngoại trú.

b) Phòng y tế quận huyện (mỗi nơi chỉ được mở tối đa ba cơ sở, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng y tế hay Bệnh viện Trưởng bệnh viện quận huyện).

4.2- Ở một số ít câu lạc bộ thể dục thể thao nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định và được Giám đốc Sở y tế xem xét cấp giấy phép.

4.3- Trong các khách sạn du lịch có nhu cầu phục vụ khách nước ngoài và hội đủ tiêu chuẩn theo quy định có giấy phép của Giám đốc Sở y tế.

5/ Phải tổ chức kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các nhà xông và xoa bóp đã có phép hoạt động. Ngành y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an thành phố thành lập đoàn kiểm tra hàng tháng hoặc đột xuất các nhà xông và xoa bóp để bảo đảm việc chấp hành các quy chế đã ban hành.

Trước mắt, kiểm tra ngay việc đóng cửa các cơ sở không có giấy phép.

Các đồng chí Giám đốc Sở y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị này, cần báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những vướng mắc nếu có để kịp thời chỉ đạo.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Duy Liên**